



แถลงการณ์บริษัท

28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ความคืบหน้าการซ่อมบำรุงโรงงานและเครื่องจักร

ตามที่ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “อัครา”) ได้ประกาศแจ้งให้ทราบถึงการเริ่มเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมเครื่องจักรภายในโรงประกอบโลหะกรรม ของเหมืองแร่ทองคำชาติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมานั้น อัคราได้แต่งตั้งให้ บริษัท ซีอาร์3 (ประเทศไทย) จำกัด (“ซีอาร์3”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาในประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบการซ่อมบำรุงซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญและเครื่องมือเฉพาะทาง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนการทำงานมีความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยซีอาร์3 ได้รับมอบนโยบายจากอัคราที่ให้ความสำคัญกับการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชนในระหว่างที่ซ่อมบำรุง ซึ่งอัคราต้องขอขอบคุณซีอาร์3 ที่เล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผ่านการรับพนักงานชั่วคราวเข้ามาช่วยในส่วนงานซ่อมแซมเครื่องจักรจำนวนหลายอัตรา

ในช่วงที่ผ่านมา อัคราและซีอาร์3 ได้ร่วมกันดำเนินการซ่อมบำรุงอย่างอุตสาหกรรม จนทำให้การซ่อมบำรุงมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ปัจจุบันอัครากำลังดำเนินการซ่อมแซมโรงประกอบโลหะกรรมที่ 2 โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงสิ้นปีนี้

ในระหว่างนี้อัครากำลังปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการกลับมาดำเนินการอีกครั้ง นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท www.akararesources.com ให้สามารถรองรับการส่งไปรษณีย์ผ่านเว็บไซต์บริษัทได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้ใช้งานได้ภายในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้จัดทำโครงสร้างองค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งประกาศตำแหน่งที่เปิดรับสมัครให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์บริษัทในลำดับถัดไป โดยบริษัทจะพิจารณาพนักงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเหมืองแร่ทองคำชาติเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านการสร้างอาชีพตามพันธกิจของบริษัทที่มีมาตั้งแต่ต้น โดยผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การคัดเลือกบุคลากรเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

บริษัทขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนรอบเหมืองสำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนในการกลับมาของบริษัทและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนรอบเหมือง เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยบริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)